

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/วท๒๖๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่าง  
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๔๕๘๐  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่าง  
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้บริหาร  
จัดการตามความสำคัญจำเป็น ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียน ดังนี้

๑. ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑,๕๓๐ อัตรา โดยให้ใช้อัตราเงินเดือนตามที่กำหนด ทั้งนี้ เมื่อจะบรรจุและแต่งตั้ง  
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยดังกล่าวให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ  
อัตราเงินเดือนที่เหลืออยู่ไม่สามารถนำไปใช้เป็นอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งว่างไม่มีเงิน หรือนำไปกำหนด  
เป็นตำแหน่งเพิ่มใหม่ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางและปลายทางดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  
ตรงกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พร้อมส่งคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๓๐ วัน  
นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้จัดทำข้อมูลไว้สำหรับควบคุม  
การใช้ตำแหน่งให้ตรงกันด้วย

๓. ให้ชะลอการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในบัญชีรายละเอียดอนุมัติกำหนดตำแหน่ง  
และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน้าที่ ๗๖ ในลำดับที่ ๑,๓๑๐ และ ๑,๓๑๑ ไว้  
จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖